



CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VẬN TẢI SA MON

ĐDKD: Số 10 Lâm Hoàn, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Website: www.ahadulich.com – www.henxe.com

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ 2N2Đ QUẦN ĐẢO NAM DU – BBQ HẢI SẢN – XE GIƯỜNG NẪM

Phương tiện: Xe ghế ngã

Khởi hành: Hàng ngày



TỐI 01: TP. HCM – RẠCH GIÁ

21h00: Quý khách tập trung tại điểm hẹn.

Sau đó, Đoàn khởi hành đi Rạch Giá trên chuyến xe giường nằm đời mới, sang trọng, êm ái với trang thiết bị nội thất hiện đại. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp Quý khách xóa tan sự căng thẳng trong công việc hàng ngày và nghỉ đêm trên xe.

(Vì là xe giường nằm ghép nên quý khách không được biết số giường nằm trước, những giường nằm bên dưới Công ty lấy được sẽ ưu tiên cho trẻ em và người lớn tuổi – Xin lỗi quý khách về điều này)

NGÀY 01: RẠCH GIÁ – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO NAM DU (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

05h00: Đoàn đến Rạch Giá vệ sinh cá nhân,

Dùng điểm tâm sáng, sau đó nhận vé chuẩn bị lên tàu.

05h45: Đoàn khởi hành ra bến tàu Rạch Giá, làm thủ tục lên tàu cao tốc khởi hành đến với Đảo Nam Du, trên đường đoàn sẽ đi ngang qua Đảo Hòn Tre, Hòn Sơn Rái. Đây là những nhóm đảo còn khá hoang sơ đang tạo được nhiều ấn tượng trong lòng du khách (chuyến 06h00)

Với tàu cao tốc hiện đại độ an toàn cao, hệ thống ghế ngồi mềm lạnh, đội ngũ nhân viên thân thiện sẽ làm cho chuyến hành trình của quý khách thêm thú vị hơn.

8h30: Đoàn đến với Hòn Củ Tron, một trong những đảo lớn nhất thuộc quần Đảo Nam Du. Được mệnh danh là Vịnh Hạ Long Của Phương Nam, mang trên mình những vẻ đẹp hoang dã và riêng biệt, nếu có cơ hội một lần đến đây quý khách sẽ cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của Nam Du.

09h00: Đoàn tham quan, chụp hình xung quanh bến đảo, hoặc có thể đi xe máy (tự túc) vòng khám phá vòng quanh đảo, tham quan bãi Cây Mến – Là bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Nam Du, với những hàng dừa xanh, bãi cát trắng và nước biển trong vắt và rất ít sóng. Quý khách tự do khám phá và chụp những tấm hình phong cảnh tuyệt đẹp của đảo, nghỉ ngơi, thư giãn ở những quán nhỏ sẽ cho du khách có

những trải nghiệm khác biệt với du lịch thuần túy.

Trên đường vòng quanh đảo quý khách sẽ đi qua Dốc Ông Tình (hay người dân nơi đây vẫn thường gọi là thung lũng tình yêu). Quý khách sẽ không khỏi bất ngờ bởi vẻ đẹp đến mê hồn của nơi đây. Đứng từ vị trí này quý khách có thể nhìn toàn cảnh Bãi Ngự thơ mộng và huyền ảo, tương truyền rằng ngay tại nơi đây khi xưa vua Gia Long đã chạy giặc Xiêm đã đến “ngự” bãi này, nên từ đó bãi này được người dân nơi đây gọi là Bãi Ngự. Ngoài ra quý khách có thể chinh phục hải đăng Nam Du, nơi cao nhất của đảo chứa đựng nhiều câu chuyện hay gắn liền với đời sống của người dân trên đảo.

11h00: Đoàn nhận nhà nghỉ (hoặc homestay), nghỉ ngơi và thư giãn.

(Vì Nam Du vẫn là 1 hòn đảo thiên nhiên còn hoang sơ, nên dịch vụ lưu trú còn khiêm tốn, nên việc nhận phòng có thể gặp khó khăn về thời gian, HDV sẽ giúp quý khách giải quyết nhanh nhất trong khả năng – phù hợp với điều kiện, rất mong quý khách sẽ thông cảm cho Công ty)

12h00: Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống do chính người dân trên đảo chế biến

13h00: Đoàn chuẩn bị đồ tắm di chuyển đến bến cảng để lên tàu du lịch (được trang bị áo phao, ghế ngồi, âm thanh,... sẽ mang đến cho du khách sự bất ngờ đối với chuyến hành trình mang tên: “Samon Travel – thỏa sức khám phá”.

Đoàn khởi hành đến với Hòn Mấu trên đường đoàn sẽ ghé tham quan những bè nuôi cua, ghẹ, cá bóp, cá nhám,... nổi tiếng hơn cả vẫn là ghẹ Nam Du giá tương đối rẻ, thịt thơm và chắc sẽ là một thiếu sót cho đoàn nếu không thưởng thức loại đặc sản này.

Tiếp tục lộ trình đoàn đến với hòn Hai Bờ Đập, với phong cảnh hoang sơ, ở đây tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Đoàn tự do tắm biển, lặn ngắm san hô, bắt nhum, sò, ốc, nếu may mắn quý khách có thể bắt gặp những con bào ngư nằm len lỏi trong các hốc đá,... Thưởng thức cháo nhum trên tàu.

Đoàn lên tàu quay về Hòn Củ Tron.

18h30: Đoàn dùng bữa tiệc BBQ hải sản nướng để tận hưởng những điều tinh túy nhất ở nơi đây.

Nếu có nhu cầu đoàn có thể tham gia vào chương trình đánh cá và câu mực đêm, nếu may mắn đoàn sẽ bắt được những con cá, con mực tươi sống, tự do chế biến và thưởng thức chúng và lai rai vài cốc rượu (Chi phí tự túc) và tự do khám phá nơi đây.

NGÀY 02: KHÁM PHÁ HÒN CỦ TRON – HẢI ĐĂNG – TP. HCM (Ăn: Sáng, Trưa)

Đoàn thức dậy sớm ngắm ánh bình minh trên bến cảng, tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo. du khách sẽ thích thú với hình ảnh tàu bè cá tấp nập vào bến cảng, tạo nên một bức tranh sống động, nhiều màu sắc buổi ban mai. Hoặc du khách có thể vòng quanh đảo lần nữa để chiêm ngưỡng khung cảnh sơn thủy tuyệt đẹp nơi đây vào lúc bình minh. Ngoài ra quý khách còn có thể hòa mình vào cảnh buôn bán tấp nập tại bến cảng với những loại hải sản tươi sống vừa được đánh bắt với giá rất rẻ.

7h30 : Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó Đoàn về nhà nghỉ làm thủ tục trả phòng, nhận vé tàu cao tốc về lại bến cảng Rạch Giá.

Đoàn tập trung ra bến tàu, khởi hành về với Rạch Giá (Chuyến 09h00)

Đoàn về đến Rạch Giá, dùng cơm trưa tại Rạch Giá với những món ăn đặc sản địa phương.

13h00: Đoàn khởi hành về TP. HCM.

Trên đường đoàn dừng chân tham quan, mua sắm đặc sản nem Lai Vung... Đoàn tự túc dùng cơm tối. 8h30 về đến TP. HCM, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình khác của Samon Travel!

GIÁ TOUR BAO GỒM

Vận chuyển	Xe đưa đón tham quan theo chương trình: máy lạnh – ghế bật – Tivi LCD – đầu DVD Xe 29 chỗ Samco, 45 chỗ Hi Class hoặc Universe đời mới, máy lạnh suốt tuyến
Lưu trú	Tiêu chuẩn Nhà nghỉ hoặc Nhà dân (<i>phòng máy quạt</i>): <i>phòng 04-06 khách/phòng</i> Nếu khách đi lẻ, khách hàng phụ thu phòng theo quy định. (<i>tại Nam Du, người dân kinh doanh theo phòng nghỉ tập thể, nên khi Quý khách ở phòng 2-3 thì giá sẽ có khoản phụ thu, Xin lỗi Quý khách về điều này</i>)
Ăn uống	Điểm tâm: 02 buổi (50,000 VND/suất) Ăn chính: 02 buổi trưa, 01 buổi tối (BBQ hải sản tại Nam Du)
Vé tham quan	Vé tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du – Rạch Giá <i>(Giờ tàu chạy từ Rạch Giá có thể rơi vào 6h, 8h, 10h, 12h trưa tùy thuộc vào vé hàng tuần từ Công ty. Giờ ngày về lại đất liền : 10h, 12h, 15h – (15h về, dự kiến đến TP.HCM khoảng 1 – 2 giờ sáng)</i> Vé tham quan các điểm trong chương trình Trang bị kính lặn ngắm san hô + áo phao Tàu tham quan Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập
Bảo hiểm	10,000,000 VND/Trường hợp
Hướng dẫn viên	HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn
Quà tặng	Nón Du lịch

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Chi phí cá nhân	Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình Phụ thu khách Nước ngoài: 400,000 VND/khách (Gửi đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu trước khởi hành tối thiểu 15 ngày làm việc) Phụ thu phòng đơn: 300,000 VND/phòng Phụ thu phòng đôi: 200,000 VND/phòng Phụ thu phòng ba: 100,000 VND/phòng <i>Phí thuê xe máy tham quan quanh đảo</i>
Nâng cấp phòng	Nhà nghỉ, máy lạnh: 50,000 VND/khách
Nâng cấp xe	Quý khách có nhu cầu xe giường nằm khứ hồi TP. HCM – Rạch Giá: 150,000 VND/2 chiều/khách
Phụ thu Lễ/Tết	400,000 VND/khách
Thuế VAT	10% (Nếu yêu cầu xuất Hóa đơn)
Tip HDV	Tùy ý quý khách

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM

Trẻ dưới 4 tuổi	Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 4 tuổi, em thứ 2 (cùng độ tuổi) trở lên phải mua 75% vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 350,000 VND/bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) Không có vé tàu cao tốc cho bé
Từ 4-dưới 11 tuổi	75% vé người lớn Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 4 đến dưới 11 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn.
Trẻ 11 tuổi	Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn

LƯU Ý

Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 04 khách. Trong trường hợp số lượng khách không đủ để khởi hành Samon Travel sẽ thông báo trước 03 ngày khởi hành, quý khách sẽ được dời ngày khởi hành vào đợt gần nhất (Samon Travel sẽ không dời quá 02 lần)

Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, Số CMND và Ngày, tháng, năm sinh.

Quý khách phải mang giấy tờ tùy thân khi tham gia tour.

Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo loạn, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết, sự cố kỹ thuật ... dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp tục được, Samon Travel sẽ hoàn trả lại tiền cho Quý khách sau khi đã trừ các chi phí dịch vụ đã thực hiện và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR

Trường hợp thay đổi lịch đã đặt, khách hàng phải thông báo trước 10 ngày (không giải quyết quá 01 lần thay đổi).

Nếu khách đã đặt tour nhưng không đến voucher sẽ bị hủy và không còn giá trị.

Hủy tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé.

Hủy tour trước 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé.

Hủy tour trước 4 ngày khởi hành mất 100% giá vé.

TOUR DỊP LỄ: không hỗ trợ hủy tour, nếu hủy tour sẽ mất 100% giá vé.